

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๗๖

กวด. 123.3
วันที่ 21 ก.ย. 65
เวลา 16.05 น.

สลด.
ส่ง : กวด.
รับที่ : ธ10067/65
21 ก.ย. 2565 เวลา 15.45 น.



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยนา
จังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ ๓)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๔๐
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา
เสนอเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ
(ครั้งที่ ๓) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
ฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ)
ตามผลการตรวจสอบของคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาระดับอำเภอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามรับรองจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาระดับจังหวัดศรีสะเกษแล้ว
จำนวน ๔๓๓ แปลง เนื้อที่ ๗๖๕ - ๓ - ๓๕.๑๐ ไร่ วงเงินจำนวน ๕๒,๓๔๐,๙๑๘.๗๕ บาท (ห้าสิบล้าน
สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

๒. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
การจ่ายเงินเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าทดแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบบุคคลที่มีสิทธิและควบคุมการโอนจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทน ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา

๓. ในการจ่ายเงินเห็นสมควรให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชี
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิหรือทายาทของบุคคลดังกล่าว โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐาน
การจ่ายเงิน และให้ระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าทดแทนในครั้งนี้อย่างเต็มใจและไม่
เรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝายห้วยนาจากทางราชการอีก”

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และลดข้อขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับราษฎร ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้เจ้าของที่ดินและราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เป็นผู้มสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดิน และค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราชสีห์ และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดไว้ ประกอบกับกรมชลประทานในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา จำนวน ๔๓๓ แปลง เนื้อที่ ๗๖๕ - ๓ - ๓๕.๑ ไร่ วงเงิน ๕๒,๓๔๐,๙๑๘.๗๕ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจัดหาเงินค่าทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาเสนอ สำหรับงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินค่าทดแทนดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ไปดำเนินการ โดยให้จัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าทดแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แล้วขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th